



Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (tháng 10/2010)



Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII được tiến hành từ ngày 18 đến ngày 21/10/2010 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Tham dự Đại hội có 349 đại biểu.

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu 5 năm 2010 - 2015. Đại hội nhất trí nhận định về những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm trong quá

trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ chung của Đảng bộ trong những năm tới là: "Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; khai thác mọi nguồn lực; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tạo nền tảng để đến năm 2020 Thái Bình trở thành tỉnh nông thôn mới, có nền nông nghiệp và công nghiệp theo hướng hiện đại". Đại hội cũng đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: (1) Phát triển kinh tế nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. (2) Đổi mới và phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ. (3) Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế. (4) Tăng cường quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. (5) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. (6) Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của các đảng viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới gồm 52 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 9/2011, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và điều động, phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Tháng 2/2015, đồng chí Trần Cẩm Tú được điều động chuyển công tác về Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (khóa XI). Tháng 3/2015, đồng chí Phạm Văn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

(còn nữa)

Lan tỏa các điển hình học tập suốt đời

Ngày 20/2/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 281/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Sau 5 năm thực hiện, đến nay Thái Bình đã đạt và vượt mục tiêu của Đề án trước 1 năm và là một trong những tỉnh hoàn thành xuất sắc Đề án 281 giai đoạn 2015 - 2020. Tại các địa phương trong tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình học tập hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.



Chương trình ngoại khóa do Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền phối hợp với Trường Tiểu học Diêm Điền (Thái Thụy) tổ chức.

Ngay sau khi Quyết định số 281 được ban hành, Hội Khuyến học tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (XHHT) tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội về mục tiêu, ý nghĩa của phong trào học tập suốt đời, xây dựng XHHT. Đặc biệt, năm 2014, Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT tỉnh đã phát động và chọn 173 gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị để triển khai thí điểm các mô hình học tập. Ông Đặng Văn Cao, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Khi được chọn thí điểm, các đơn vị đã triển khai bài bản, nghiêm túc đến đông đảo cán bộ, công nhân viên chức lao động, các tầng lớp nhân dân về quyết định và bộ tiêu chí, tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu gia đình học tập (GDHT), dòng họ học tập (DHHT), cộng đồng học tập (CDHT) và đơn vị học tập (ĐVHT). Từ thành công việc triển khai thí điểm, đến năm 2015 việc thực hiện các mô hình học tập được triển khai đại trà và nhận được sự đồng lòng, quyết tâm thực

hiện của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Sau 5 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh có 445.675 GDHT, 4.075 DHHT, 1.750 CDHT và 1.069 ĐVHT.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền là một trong những ĐVHT tiêu biểu. Trung tá Lê Xuân Hòa, Chính trị viên Đồn cho biết: Cùng với đẩy mạnh việc tự học, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ, những năm qua đơn vị còn góp phần đào tạo, bồi dưỡng người lao động mạnh việc tự học, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ, những năm qua đơn vị còn góp phần đào tạo, bồi dưỡng người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, lao động nông thôn, tạo điều kiện về môi trường bồi dưỡng kiến thức, nâng cao dân trí. Đặc biệt, thực hiện chương trình nâng bước em đến trường và mô hình con nười đồn biên phòng, đơn vị đã nhận giúp đỡ 5 cháu có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 500.000 đồng/cháu/tháng. Mỗi dịp đầu năm học mới, các cháu được các chiến sĩ biên phòng mua sách vở, đồ dùng học tập và quần áo mới để các cháu được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Để làm được điều đó, từ năm 2015 đến năm 2020, đơn vị

đã vận động cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân. Sau 5 năm triển khai thực hiện, toàn tỉnh có 445.675 GDHT, 4.075 DHHT, 1.750 CDHT và 1.069 ĐVHT. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền là một trong những ĐVHT tiêu biểu. Trung tá Lê Xuân Hòa, Chính trị viên Đồn cho biết: Cùng với đẩy mạnh việc tự học, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ, những năm qua đơn vị còn góp phần đào tạo, bồi dưỡng người lao động mạnh việc tự học, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ, những năm qua đơn vị còn góp phần đào tạo, bồi dưỡng người lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, lao động nông thôn, tạo điều kiện về môi trường bồi dưỡng kiến thức, nâng cao dân trí. Đặc biệt, thực hiện chương trình nâng bước em đến trường và mô hình con nười đồn biên phòng, đơn vị đã nhận giúp đỡ 5 cháu có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 500.000 đồng/cháu/tháng. Mỗi dịp đầu năm học mới, các cháu được các chiến sĩ biên phòng mua sách vở, đồ dùng học tập và quần áo mới để các cháu được đến trường như các bạn cùng trang lứa. Để làm được điều đó, từ năm 2015 đến năm 2020, đơn vị

đời. Tính riêng năm 2020, toàn đồn có 56 lượt người lớn tuổi được khen thưởng. Ông Nguyễn Minh Lệ, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Minh Khai chia sẻ: Người dân thôn Thọ Lộc rất trọng việc học và tích cực hưởng ứng phong trào khuyến học, khuyến tài. Năm 2015, công tác khuyến học, khuyến tài chuyển sang giai đoạn mới là xây dựng XHHT, ai cũng phấn đấu học tập suốt đời. Qua khảo sát, phần lớn các gia đình trong thôn đều có thiết bị kết nối internet, tạo điều kiện cho người lớn và trẻ em mở mang kiến thức về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt, ông bà, bố mẹ làm gương cho con cháu, thường xuyên đọc sách báo, nghe đài, áp dụng nhiều bài học hay, kinh nghiệm hiệu quả trong xây dựng mô hình phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái. Nhờ thế, phong trào học tập suốt đời của thôn Thọ Lộc ngày càng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

Ông Nguyễn Thanh Cẩm, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết, những con số, mô hình học tập tiêu biểu trên là minh chứng sinh động cho phong trào học tập trên địa bàn tỉnh ngày càng sôi nổi, hiệu quả. Việc triển khai các mô hình học tập đại trà đồng loạt tích cực đến phong trào học tập suốt đời trong nhân dân, phong trào xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Việc thực hiện các tiêu chí của các mô hình học tập khiến người dân quan tâm hơn đến việc học tập của mọi thành viên trong gia đình, qua đó thúc đẩy phong trào xây dựng XHHT ngày càng phát triển.

ĐẶNG ANH

T trong những năm qua, xã Thụy Chính (Thái Thụy) luôn quan tâm, chú trọng xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, từ đó tạo cơ sở quan trọng để triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

THUY CHÍNH Chính quyền gần dân, vì dân

Chúng tôi về Thụy Chính khi xã đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Mặc dù vẫn giữ vẻ yên bình vốn có của làng quê nhưng diện mạo nông thôn của Thụy Chính hôm nay khang trang và đổi mới rất nhiều, có những nơi vào làng mà ngỡ ra phố. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Bà con ai cũng phấn khởi, đoàn kết cùng cấp ủy, chính quyền hướng đến xây dựng địa phương trở thành xã NTM kiểu mẫu. Ông Nguyễn Xuân Hội, Trưởng thôn Chính cho biết: Nhiều năm làm cán bộ cơ sở, gần bó với quê hương song tôi chưa bao giờ thấy xã mình đẹp và giàu sức sống đến như vậy. Thành quả của ngày hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; đặc biệt là sự năng động, sáng tạo, sâu sát thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã.

tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực công tác. UBND xã cũng xác định rõ mục tiêu đột phá để tập trung chỉ đạo, điều hành; đồng thời thường xuyên nắm bắt xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, không để phức tạp kéo dài. Ngoài ra, UBND xã còn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận, các ngành, các thôn và mỗi cán bộ, công chức. Kịp thời phê bình, nhắc nhở, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót, công khai, dân chủ trong nhận xét, đánh giá và lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND xã ngày càng được đổi mới, linh hoạt và sát thực tế, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch. Đội ngũ cán bộ, công chức của xã thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, xây dựng tác phong, nếp làm việc vì dân, trọng dân. Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND xã thay nhau hàng ngày trực tại trụ sở UBND xã để tiếp dân, bảo đảm giải quyết công việc nhanh gọn, đúng quy định.

Lãnh đạo xã gương mẫu thực hiện giờ giấc làm việc, trách nhiệm trong công việc, gần gũi nhân dân. Chú trọng mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đi đôi với giữ vững kỷ cương pháp luật, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của chính quyền. Nhân dân được trực tiếp tham gia bàn và quyết định nhiều nội dung như mua sắm đồ dùng xây dựng cơ sở hạ tầng; lập, thu, chi các loại quỹ, xây dựng quy ước, hương ước thôn, làng văn hóa. Các thôn đều thành lập ban giám sát cộng đồng, ban thanh tra nhân dân gồm những người có năng lực, uy tín để giám sát công trình xây dựng cơ sở hạ tầng ở địa phương... Trong công tác cán bộ, Thụy Chính là một trong những xã đi đầu huyện về nghị đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Ngoài ra, xã thực hiện luân chuyển, bố trí cán bộ, công chức ở một số vị trí cho phù hợp. Đối với cán bộ bán chuyên trách, xã bố trí kiêm nhiệm, chính vì vậy từ 20 chức danh theo biên chế đã giảm còn 18 chức danh,

bảo đảm tinh giản biên chế nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cũng như việc bố trí, sắp xếp cán bộ khoa học, hiệu quả, chất lượng nên trong nhiều năm qua Thụy Chính đã triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng thành công NTM nâng cao. Đến nay, toàn xã đã huy động hơn 84 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa và cộng đồng dân cư đóng góp hơn 30,6 tỷ đồng để xây dựng NTM nâng cao. An ninh chính trị trên địa bàn xã được bảo đảm. Kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 50 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 0,65%. Một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, khuyến học, khuyến tài luôn đứng tốp đầu của huyện. Chính quyền xã nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và là 1 trong 10 điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

ĐÀO QUYÊN



Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đạt Vinh (thôn Hòa Nha, xã Thụy Chính) tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Khuyến học ở Phúc Khánh



Thôn Khánh Mỹ, xã Phúc Khánh (Hưng Hà) trao quà khuyến học cho học sinh.

Công tác khuyến học trên địa bàn xã Phúc Khánh (Hưng Hà) những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực, đã góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, xây dựng xã hội học tập trong cộng đồng.

Theo ông Cao Xuân Lệ, Chủ tịch UBND xã, với phương châm "Mỗi gia đình là một hội viên khuyến học, mỗi thôn là một chi hội khuyến học", Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài. Chỉ đạo tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên và nhân dân, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huy động sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường. Từ đó, tập hợp và thu hút nhiều hội viên tham gia. Những năm đầu thành lập, Phúc Khánh có 6 chi hội và 6 dòng họ với 135 hội viên, tổng số quỹ 19 triệu đồng; đến nay, Hội Khuyến học xã có 8 chi hội thôn và nhà trường, số quỹ tại các chi hội đạt trên 250 triệu đồng, số quỹ của 12 dòng họ đạt trên 400 triệu đồng. Cũng theo ông Cao Xuân Lệ, ngày đầu thành lập chỉ có 60 - 70 gia đình hiếu học, đến năm 2019 tăng lên 1.173 gia đình hiếu học. Nhiều đơn vị làm tốt công tác khuyến học như thôn Khánh Mỹ, thôn Hương Xá, thôn Khổng, các dòng họ: Phạm Huy (thôn Hương Xá), Bùi (thôn

Khánh Mỹ), Nguyễn Văn (thôn Sòi 1)... Mặc dù thành lập sau các chi hội khác song đến nay thôn Khánh Mỹ đã có số quỹ khuyến học cao nhất xã với trên 150 triệu đồng. Ông Bùi Đình Tớt, Bí thư Chi bộ thôn chia sẻ: Năm 2010, thôn ra mắt Chi hội Khuyến học và xây dựng quy chế, quỹ khuyến học. Đầu tiên Chi hội mới có hơn 10 thành viên, đến nay đã tăng lên 39 thành viên tham gia. Với sự nhiệt tình ủng hộ của nhân dân và con em xa quê, hiện nay số quỹ đạt trên 150 triệu đồng. Hàng năm trao thưởng cho 140 - 150 cháu có thành tích cao trong học tập.

Trong 5 năm 2015 - 2020, xã Phúc Khánh đã dành trên 312 triệu đồng khen thưởng cho hơn 4.000 lượt học sinh, sinh viên và các đối tượng khác. Hàng năm, đến dịp năm học mới, các nhà trường, thôn, dòng họ lại tổ chức tổng kết, trao thưởng cho các em học sinh giỏi, học sinh tiến tiến, học sinh thi đỗ các trường đại học, cao đẳng, học sinh nghèo vượt khó. Đồng hành cùng các gia đình, dòng họ trong công tác khuyến học, Trường Tiểu học và THCS Phúc Khánh triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phát huy và nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả như kết nghĩa giữa các chi đội, "Bạn giúp bạn", "Đôi bạn cùng tiến"... Qua đó giúp học sinh hòa nhập với môi trường học tập và tích cực phấn đấu vươn lên.

Theo thầy giáo Bùi Đình Thiêm, Phó Hiệu trưởng nhà trường, ngay đầu năm học nhà trường đã nam chắc những học sinh là con em khó nghèo, mồ côi, con em gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất... để có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ. Hàng năm liên đội nhà trường có nhiều hình thức phát động các phong trào giúp bạn vượt khó. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên theo dõi kết quả học tập của các em này theo từng học kỳ, từng năm để phân loại, giúp các em đạt kết quả học tập cao hơn. Xây dựng tinh thần tương thân tương ái trong học sinh và giáo viên. Vận động quyền góp kịp thời hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập...

Những kết quả đạt được trong công tác khuyến học thời gian qua là động lực để xã Phúc Khánh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học tới cán bộ, hội viên các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh phát triển hội viên khuyến học, phấn đấu hết năm 2025 toàn xã đạt 55 - 60% tỷ lệ dân số. Số gia đình hiếu học luôn đạt trên 1.000 gia đình. Số quỹ toàn xã đạt trên 800 triệu đồng, góp phần đưa Phúc Khánh trở thành điểm sáng của huyện Hưng Hà trong phong trào khuyến học.

MAI THÙ